

BẢN TIN PHÁP LUẬT



Quy định mới quy định về dạy thêm, học thêm và các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường

QUY ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC DẠY THÊM ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO VIÊN NHƯ THẾ NÀO?

Vào ngày 30/12/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư 29) có hiệu lực từ ngày 14/02/2025, quy định về việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Thông tư 29 ra đời với mục đích điều chỉnh và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong các cơ sở giáo dục, nhằm hạn chế tình trạng dạy thêm tràn lan và giảm thiểu những hệ lụy không đáng có đối với học sinh và gia đình. Thông tư 29 này đã đưa ra một số quy định mới, trong đó đáng chú ý nhất là việc cấm thu tiền từ học sinh trong các lớp dạy thêm tại trường và yêu cầu các lớp dạy thêm ngoài trường phải đăng ký kinh doanh, công khai thông tin về môn học, địa điểm, thời gian và mức thu phí. Mặc dù các quy định này được đưa ra với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và bảo vệ quyền lợi của học sinh, nhưng chúng cũng gây ra những tác động đáng kể đối với giáo viên, những người trực tiếp thực hiện công tác giảng dạy.

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư 29 là quy định cấm thu tiền từ học sinh khi tổ chức dạy thêm tại trường học (dạy thêm tại trường nhằm nâng cao kiến thức cho những học sinh còn yếu trong các môn học và được nhà trường sắp xếp lớp học thêm). Điều này đã góp phần ngăn chặn tình trạng giáo viên lợi dụng cơ hội dạy thêm để thu tiền học sinh, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh. Việc giáo viên có thể thu tiền từ các lớp học thêm đã trở thành một nguồn thu nhập không thể thiếu đối với nhiều giáo viên, đặc biệt là khi mức lương chính thức của họ vẫn chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Vì vậy, khi cấm thu tiền học thêm trong trường, đồng nghĩa với việc giáo viên sẽ mất đi một nguồn thu không nhỏ từ các lớp học này.

Bên cạnh đó, Thông tư 29 cũng ban hành quy định hướng dẫn về việc mở các lớp dạy thêm ngoài trường (dạy thêm ngoài trường là hoạt động giáo viên mở lớp dạy thêm và học sinh tự nguyện đi học nhưng phải trả phí). Cụ thể, giáo viên muốn mở lớp dạy thêm ngoài trường phải đăng ký kinh doanh, công khai các thông tin như môn học, mức thu phí, địa điểm và thời gian học, nhằm tạo ra một môi trường giáo dục minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ. Ngoài các quy định về thủ tục hành chính nêu trên, Thông tư 29 còn yêu cầu giáo viên giảng dạy phải đảm bảo về chất lượng giảng dạy, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn phù hợp với môn học.



QUY ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC DẠY THÊM ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO VIÊN NHƯ THẾ NÀO?

Thực tế cho thấy, việc giáo viên dạy thêm ngoài giờ không chỉ góp phần gia tăng thu nhập để chi trả phí sinh hoạt mà còn là hoạt động hỗ trợ các học sinh tích lũy, ôn tập những kiến thức được học tại trường. Do đó, Thông tư 29 đã ra đời với mục đích ngăn chặn hành vi giáo viên mở lớp dạy thêm không nhằm mục đích hỗ trợ học sinh như học thêm để nâng cao điểm số trên lớp hay nhận được sự ưu ái hơn so với những học sinh không đăng ký học. Tuy nhiên, quy định này cũng ảnh hưởng không ít đến những giáo viên mở lớp dạy thêm theo đúng mục đích giáo dục. Từ ảnh hưởng đó, hiện tại các giáo viên phải ồ ạt đi đăng ký mở hộ kinh doanh hoặc liên hệ với những cơ sở dạy thêm để duy trì hoạt động dạy thêm của mình.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng Thông tư 29 mở ra cơ hội cho việc cải thiện chất lượng giảng dạy. Khi không phải dành quá nhiều thời gian cho dạy thêm, giáo viên có thể tập trung vào việc phát triển kỹ năng giảng dạy chính thức, nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, giúp nâng cao chất lượng giáo dục. Điều này sẽ có lợi cho học sinh khi các em được học trong môi trường chính quy hơn, không bị ảnh hưởng bởi việc học thêm quá mức.

Tóm lại, việc dạy thêm đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhiều giáo viên, đặc biệt là đối với những người có thu nhập chính thức thấp. Với những tác động như vậy, cần có sự hỗ trợ và định hướng rõ ràng từ phía các cơ quan chức năng để giúp giáo viên thích ứng với quy định mới. Đồng thời, cần đảm bảo rằng những chính sách hỗ trợ giáo viên không chỉ dừng lại ở lý thuyết, mà còn phải thực tế và khả thi trong việc giúp họ duy trì ổn định cuộc sống và công việc.

TÁC GIẢ: VĂN HUYỀN

Trên đây là bài viết của chúng tôi về những quy định mới liên quan đến tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Nếu Quý khách hàng cần tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc có nhu cầu thực hiện các thủ tục pháp lý về mở lớp dạy thêm, hãy liên hệ với chúng tôi để có thể nhận được dịch vụ pháp lý tốt nhất.

Công Ty Luật TNHH Fifan Việt Nam Chi Nhánh Đồng Tháp

Hotline: 0948.080.106

Địa chỉ: 202 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Email: dinhlac.fifanlaw@gmail.com

CẬP NHẬT MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI:

I. Quy định mới quy định về dạy thêm, học thêm và các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường

Vừa qua vào ngày 30/12/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 14/02/2025, quy định về việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Theo đó, việc dạy thêm, học thêm ngoài trường có thu tiền của học sinh (gọi chung là cơ sở dạy thêm) phải tuân thủ các quy định như sau:

- 01** Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- 02** Công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở về các môn học được tổ chức dạy thêm; thời lượng dạy thêm đối với từng môn học theo từng khối lớp; địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm và mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh các lớp dạy thêm, học thêm.
- 03** Người dạy thêm ngoài nhà trường phải bảo đảm có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn phù hợp với môn học tham gia dạy thêm.
- 04** Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với Hiệu trưởng hoặc Giám đốc hoặc người đứng đầu nhà trường (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian tham gia dạy thêm.

DẠY THÊM HỌC THÊM



Ngoài ra các giáo viên thực hiện việc dạy thêm phải chấp hành các trường hợp được liệt kê như sau:

Không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

II. Quyết định số 01/2025/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 78/2010/QĐ-TTg về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế

Quyết định số 01/2025/QĐ-TTg được ban hành vào ngày 03/01/2025 có nội dung liên quan đến việc bãi bỏ quyết định 78/2010/QĐ-TTg ban hành ngày 30/11/2010 về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. Cụ thể, bãi bỏ những nội dung sau:

- 01** Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.
- 02** Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị trên 1.000.000 đồng (một triệu đồng) phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 01/2025/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 18/02/2025. Theo đó, kể từ ngày 18/02/2025, hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1.000.000 đồng trở xuống không được áp dụng miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng như trước đây.



III. Quy định về thủ tục, chi phí giám định tiền giả, tiền nghi giả tại Thông tư 58/2024/TT-NHNN hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Vấn nạn tiền giả, tiền nghi giả là một vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện đại, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế và đời sống người dân. Năm 2025, tình hình này dự kiến vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thách thức mới khi công nghệ làm giả ngày càng tinh vi. Để bảo vệ người dân trước tình trạng tiền giả, tiền nghi giả khó phân biệt đang lưu hành trên thị trường, vào ngày 31/12/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 58/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/02/2025 chứa quy định liên quan về thủ tục, chi phí giám định tiền giả, tiền nghi giả như sau:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả phải lập 01 bộ hồ sơ đề nghị giám định theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 87/2023/NĐ-CP và nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Sở Giao dịch hoặc Cục Phát hành và Kho quỹ (tại thành phố Hà Nội), Chi cục Phát hành và Kho quỹ (tại thành phố Hồ Chí Minh).

2. Khi nhận được hồ sơ đề nghị giám định theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc từ ngày tạm thu giữ tiền nghi giả theo quy định tại khoản 1 Điều 6, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch, Cục Phát hành và Kho quỹ, Chi cục Phát hành và Kho quỹ (sau đây gọi là cơ quan giám định) phải tổ chức giám định. Thời gian thực hiện giám định theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 87/2023/NĐ-CP.

Trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành giám định, cơ quan giám định thông báo kết quả giám định bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định.

Việc giám định được thực hiện miễn phí.

Như vậy, khi người dân nghi ngờ tiền mình sở hữu là tiền giả, tiền nghi giả, người dân tiến hành nộp hồ sơ đề nghị giám định và nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Sở Giao dịch hoặc Cục phát hành và Kho quỹ tại Hà Nội, Chi cục Phát hành và Kho quỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc giám định tiền giả, tiền nghi giả này hoàn toàn miễn phí.



IV. 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ từ 15/02/2025

Ngày 21/01/2025, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 80/QĐ-BKHCN công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó có 15 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

- Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
- Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
- Thủ tục đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
- Thủ tục đăng ký tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
- Thủ tục đăng ký sau tiến sĩ tại Việt Nam do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
- Thủ tục đăng ký Thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
- Thủ tục đăng ký Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
- Thủ tục đăng ký Công bố công trình khoa học công nghệ trong nước và quốc tế do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
- Thủ tục đăng ký Nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và công nghệ trong nước do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
- Thủ tục Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
- Thủ tục đăng ký Hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ
- Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
- Thủ tục điều chỉnh trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

- Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ (trường hợp tổ chức chủ trì đề tài đề xuất chấm dứt hợp đồng)
- Thủ tục đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ)

Như vậy, kể từ ngày 15/02/2025, 15 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ có hiệu lực pháp luật. Để cập nhật đầy đủ và chính xác nhất những quy định về thủ tục của 15 thủ tục nêu trên, Quý bạn đọc có thể tìm đọc chi tiết tại Quyết định số 80/QĐ-BKHCN ban hành ngày 21/01/2025.

